

มาเป็นอาจารย์ใหญ่กันดีกว่า

หมายเหตุสยาม

✓ สัก กอแสงเรือง

(สัก กอแสงเรือง ทนายความคนดัง ในฐานะ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขียนลัทธิธรรม และความจริงของชีวิต ในวันรับมอบอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 โดยยกคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุระดับ เตือนก่อนถึงวาระสุดท้ายว่า ตายเสีย ก่อนตาย)

คนเรา เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำงานหารายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมถึงครอบครัว เมื่อตายแล้ว เขาก็เอาไปเผา

แต่บางคนมีจิตกุศล อยากใช้เรือนร่างของตนให้เป็นประโยชน์ครั้งสุดท้าย ด้วยการอุทิศร่าง (ของตน) เป็นอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้ นักศึกษาแพทย์ศึกษา เรียนรู้ เป็นประโยชน์ ในการใช้วิชาแพทย์รักษาผู้อื่นต่อไป

เมื่อทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ครบปีแล้ว คณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาจารย์ (หมอ) และนักศึกษา (แพทย์) ก็จัดพิธีมอบร่าง อาจารย์ใหญ่คืนแก่ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้นำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป

ในช่วงพิธีการส่งมอบร่างอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.นั้น ผมในฐานะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ในตำแหน่งกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมในพิธีส่งมอบนั้นด้วย

ในแต่ละปีจะมีร่างอาจารย์ใหญ่ประมาณ 300 คนที่นักศึกษาแพทย์ใช้ศึกษา แต่สำหรับ ปีนี้จำนวนลดลงเหลือเพียง 295 คนเท่านั้น ถึงกระนั้นทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีข้อจำกัด จึงขอให้ป่อเต็กตึ๊งมาช่วยสนับสนุน (ในวันส่งมอบ) ซึ่งทำติดต่อกันเป็นปีที่ 14 แล้ว



ภาพ : สยาม สดุดี

ป่อเต็กตึ๊ง เป็นมูลนิธิกรกุศล ตั้งมา 107 ปี มีทรัพยากรพอที่จะช่วยสนับสนุน เห็นได้จากการบริจาคโลงศพประมาณ 300 โลง วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุ เพื่อเคลื่อนย้าย (ศพ) ไปวัดต่างๆ ที่ได้ประสานงานไว้ เพราะแต่ละวัดก็มีข้อจำกัด คือมีเตาเผาศพเพียง 1-2 เตา จึงต้องมีวัดเข้าร่วมโครงการจำนวนนับร้อยวัด ในงานวันส่งมอบนั้น กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ รวมถึงผู้มีจิตอาสาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มาร่วมงานจำนวนมาก

ภาพที่ประทับใจคือภาพนักศึกษาแพทย์หลายร้อยคน ที่นำดอกไม้ธูปเทียนมาขอบคุณ และขอขมา รวมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ภายใต้การนำของ รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อเห็นภาพผู้มีจิตเป็นกุศล จึงได้ขอคิดหลายประการ เช่น ได้เห็น **ลัทธิธรรมของชีวิต มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย** แต่ทุกคนปรารถนาอย่างเดียวกันคือ **อยู่อย่างมีความสุข ตายอย่าง**

สบาย เพื่อไม่ให้เป็นการระแวกถูกหลาน และ คนที่ยังอยู่ข้างหลัง

ดังนั้น การศึกษา เรียนรู้ เข้าใจ เตรียมตัว เตรียมใจก่อนวาระสุดท้ายจะมาถึง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จะได้เข้าใจและรับได้ เพราะไม่มีทางเลือกพ้นได้ อย่างที่ท่านพุทธทาสสอนว่า **ตายเสีย ก่อนตาย** (จริง) คำสอนนี้หาพบได้ที่อนุสรณ์ท่านพุทธทาส สวนรถไฟ จตุจักร ซึ่งมีห้องทดลองนิพพานด้วย ใครว่างน่าจะไปดู

ปัจจุบันนี้ได้มีการสอนวิชาแพทย์เพิ่มมากขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทำให้อาจารย์ใหญ่ขาดแคลน ถ้าท่านจะอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ หรือบริจาคอวัยวะต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคอวัยวะนับหมื่นรายนับแสนราย ก็จะเป็นกุศลยิ่ง แนะนำให้ติดต่อได้ที่ สภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต ท่านอาจมีโอกาสพบกับป่อเต็กตึ๊งในงานส่งมอบอาจารย์ เช่นวันนี้ ในปีต่อไป ผมขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ■